



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 27 กันยายน 2566
ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/2023/09/28501>

'หมออิทรพร' เผยข่าวดี! แพทย์สภารับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ มก.เริ่มปี 67

คณะกรรมการแพทยสภา รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2567 ถึง 31 ส.ค. 2572 เผย ศักยภาพรับนักศึกษา ณ ปัจจุบัน 48 คน มี 2 สถานฝึกปฏิบัติทางคลินิก "วิทยาเขตสุพรรณบุรี กับสกลนคร"

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พล.อ.ท.นพ.อิทรพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊กกรณีคณะกรรมการแพทยสภา เห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า

"หมอเกษตร รุ่น 1 เปิดแล้วครับ"

มีผู้ถามว่าคณะแพทย์ใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตร เปิดรับแล้วหรือยัง คำตอบคือ อนุมัติให้เปิดเป็นลำดับที่ 26 เปิดปีนี้แล้วครับ มี 2 วิทยาเขต สุพรรณ กับสกลนคร แพทยสภาอนุมัติ 48 คนครับ

สนใจไป ติดตามรายละเอียดและ สมัครกันได้ครับ

ทั้งนี้ พล.อ.ท.นพ.อิทรพร ยังได้โพสต์หนังสือ ที่ลงนามโดย เลขาธิการแพทยสภา เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา เรื่องแจ้งผลการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งถึงรักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใจความสำคัญคือ

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME พร้อมได้จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565เรียบร้อยแล้ว มาให้แพทยสภาพิจารณา นั้น



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 27 กันยายน 2566

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/2023/09/28501>

1. เห็นชอบ รับรองเบื้องต้น (Provisionally accredited) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2572
2. การรับรองสถาบัน ผ่านการประเมิน รับรองเบื้องต้นแบบมีเงื่อนไข (Provisionally accredited with conditions) โดยให้คณะฯ ปรับแก้การดำเนินการตามข้อที่ยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยเฉพาะข้อมาตรฐาน (ข้อ ม.) ทั้งนี้ ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานการปรับปรุงแก้ไขและความก้าวหน้า ในการดำเนินงานมาที่ สมพ. ภายใน 12 เดือน
3. รับรองศักยภาพในการรับนักศึกษา ณ ปัจจุบัน 48 คน โดยมีสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักดังนี้
 - 3.1 โรงพยาบาลศูนย์สกลนครจำนวนนักศึกษา 24 คน
 - 3.2 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรีจำนวนนักศึกษา 24 คน



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 27 กันยายน 2566

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/2023/09/28500>

"ชลน่าน" แจงกรม.ตักลับโผแต่งตั้ง รองปลัด-อธิบดี ติดคุณสมบัติ ย้ำ! ครั้งหน้า เสนอรายชื่อเดิม

"หมอชลน่าน" แจงเหตุกรม.ตักลับแต่งตั้งโยกย้ายรองปลัด อธิบดี เหตุติดคุณสมบัติ 1 คน โด้กระแสรายชื่อไม่ลงตัว ย้ำ!
ครั้งหน้าเสนอชื่อเดิม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงการเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขที่ถูกตักกลับ ไม่มีการพิจารณาวันนี้ ว่า วันนี้(26 ก.ย.) สธ.ได้มีการเสนอรายชื่อเข้าที่ประชุม ครม. แล้ว แต่มีประเด็นเรื่องคุณสมบัติ จึงถูกส่งกลับมาทบทวน อย่างไรก็ตาม เมื่อส่งกลับมาแล้วทาง สธ. ก็จะต้องมาดูเรื่องคุณสมบัติให้ข้อมูลครบถ้วนยิ่งขึ้น และเสนอ ครม.อีกครั้ง คาดว่า จะเป็นวันที่ 3 ตุลาคมนี้

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีกรม.ยังไม่พิจารณารายชื่อแต่งตั้งครั้งนี้เป็นเพราะจะมีการเปลี่ยนรายชื่อหรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ไม่มีการเปลี่ยน ยังเป็นชื่อเดิม เพียงแต่ที่ไม่พิจารณาคครั้งนี้เนื่องจากมีเรื่องคุณสมบัติ ซึ่งมีเพียง 1 ท่าน แต่เนื่องจากเสนอรายชื่อเป็นกลุ่มเป็นแพคในการแต่งตั้ง แม้มีเรื่องคุณสมบัติ 1 ท่าน แต่ต้องมีการนำกลับมาและเสนอกรม.ใหม่อีกครั้งคาดว่าจะทำให้เร็วที่สุดคือวันที่ 3 ตุลาคม 2566

เมื่อถามย้ำว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อาจเปลี่ยนรายชื่อใหม่อีก นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ไม่มี

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า สำหรับข้าราชการที่เกษียณจะหมดวาระในวันที่ 30 กันยายนนี้ โดยระหว่างรอแต่งตั้งใหม่ก็จะให้รองอธิบดีรักษาการแทนอธิบดี เพื่อไม่ให้เกิดการทำงานติดขัด ซึ่งตนมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาครั้งนี้ เพราะคนกระทรวงสาธารณสุขทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้ว ตนก็พร้อมขับเคลื่อนนโยบายอย่างเต็มที่ เมื่อท่านใหม่เข้ารับตำแหน่งก็จะได้ขับเคลื่อนเรื่องนโยบายเร่งด่วน (Quick win) ได้เลย

เมื่อถามว่าวันนี้มีการเสนอนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงต่อท่านนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า วันนี้ยังไม่มีการเสนอเรื่องนโยบายควิก-วิน ซึ่งทาง สธ. มีความพร้อมเรื่องนี้ คาดว่าสัปดาห์หน้าก็จะเสนอต่อท่านนายกฯ เชื่อกันว่าน่าจะเป็นกระทรวงแรกๆ ที่นำเสนอเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดการดำเนินการ ตนมั่นใจว่าควิก-วิน ที่คัดมา 5 เรื่องจาก 13 เรื่อง จะต้องทำให้สำเร็จในเชิงนโยบายภายใน 100 วัน